

KHUNG CẢNH SỰ PHẠM

CHÀO ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỬA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng được thành lập năm 2014. Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể sư phạm, năm 2016 trường đã được UBND Thành phố Hà Nội công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Với mục tiêu trở thành một trường Tiểu học hiện đại, xanh – sạch – sáng – an toàn - thân thiện với chất lượng giáo dục cao, những năm qua các thế hệ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng luôn nỗ lực hết mình để sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.



Thực hiện thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học; Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã tiến hành tự đánh giá chất lượng trong 05 năm theo các tiêu chuẩn của cấp học, nhằm nâng cao chất lượng, cải tiến hiệu quả giáo dục của nhà trường để báo cáo với

các cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.



Để đảm bảo hoàn thành tiến độ công nhận lại trường chuẩn Quốc gia năm 2021, ngay từ đầu năm, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên đã chỉ đạo các nhà trường rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non và Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; từ đó có phương án bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung tiêu chí theo quy định.

Dưới sự chỉ đạo, tư vấn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đã rất tích cực chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục, từ việc chuẩn bị sắp xếp hồ sơ minh chứng đến xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn để đón Đoàn

đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về khảo sát trực tiếp tại nhà trường.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định nhà trường đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Theo kế hoạch, ngày 14/12/2021 trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đón đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục mức độ 3 và công nhận trường Chuẩn quốc gia mức độ 2.



Các đồng chí trong Hội đồng tự kiểm định làm việc rất nghiêm túc trong công tác sắp xếp hồ sơ, minh chứng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định. Các đồng chí giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực tham gia chỉnh trang lại khung cảnh sư phạm, cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo đủ các yếu tố quy định ở mức độ 3. Các lớp học cơ bản, các phòng chức năng, sân chơi, nhà thể chất, nhà ăn, các phòng phụ trợ như: Đoàn Đội, Y tế, thiết bị đồ dùng, tư vấn tâm lí học đường, KHCN,... luôn được những bàn tay của các thầy cô nâng niu, gìn giữ, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và phát huy tối đa công năng sử dụng.

Với không gian xanh, sạch, thoáng mát, rộng rãi, nhà trường có hệ thống cây xanh và bồn hoa nhiều màu sắc, được chăm sóc, cắt tỉa mỗi ngày. Và một địa điểm mà các vị khách mỗi khi đến thăm trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng không thể bỏ qua đó là “**Khu hoạt trải nghiệm**” được tổ chức phục vụ các hoạt động trải nghiệm của các em học sinh, đặc biệt các em học sinh lớp 1,2 học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nơi đây là tâm huyết của nhà trường nói chung và các cô giáo tổ 1 nói riêng với mong muốn có những không gian mới, sáng tạo, bổ ích dành cho các em học sinh phục vụ học tập, vui chơi.



Cơ sở vật chất khang trang hiện đại, không gian đẹp - an toàn - thân thiện, có đầy đủ các phòng học, trang thiết bị đồ dùng, sân chơi, sân tập, hệ thống phòng chức năng hiện đại. Đặc biệt nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; chất lượng giáo dục ổn định và tiến bộ tích cực; công tác bán trú, chăm sóc học sinh, tổ chức hiệu quả các phong trào và các hoạt động trải nghiệm bổ ích, sáng tạo. Tin chắc rằng những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Ngoài sân trường, muôn hoa đang đua nhau khoe sắc, tiếng chim đang ríu rít sau vườn, ánh nắng ấm áp của mùa đông làm cho mái trường như đang khoác một màu áo tươi sáng. Đó cũng chính là những tín hiệu tốt đẹp mà thầy và trò trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng đang gửi gắm biết bao hi vọng. Chúc cho tập thể sư phạm của nhà trường hoàn thành nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục sắp tới. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng trường chuẩn theo đúng lộ trình, phấn đấu xây dựng trường học có chất lượng giáo dục ngày càng cao, được cha mẹ học sinh tin yêu, gửi gắm.

Một số hình ảnh khung cảnh sư phạm nhà trường chuẩn bị đón đoàn:



Sân trường cây hoa đua nở



Khu vui chơi giải trí dành cho các em học sinh







Các lớp học gọn gàng, ngăn nắp



Phòng học âm nhạc hiện đại, sáng tạo



Phòng thư viện đa dạng sách, truyện, lời cuốn học sinh



Phòng Khoa học và Công nghệ với những giờ học thú vị



Phòng Thiết bị đồ dùng bài trí khoa học





Phòng Mỹ thuật hiện đại với bảng tương tác thông minh



Phòng tin học rộng rãi, khang trang



Phòng nghỉ giáo viên thân thiện, thư giãn



Phòng truyền thống trang nghiêm



Những chú chim bồ câu của Khu hoạt động trải nghiệm



Một góc trải nghiệm trồng cây của các bạn học sinh



Những bông hoa đang đua sắc dưới ánh nắng mùa đông

Người viết: Hoàng Thị Hiền – NVTV (Tổ 1)